



กองเกษตรสารสนเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โทรศัพท์.02-281-0859, โทรสาร 02-282-2871

ครั้งที่ 257/2553

8 มีนาคม 2553

เกษตรฯรุกขยายตลาด “อาหารพร้อมบริโภค” ในญี่ปุ่น โข้ว ผลิตภัณฑ์อาหารไทยหลากหลายเมนูรับแนวโน้มใหม่ตลาดอาหารญี่ปุ่นพร้อมรองรับวิถีชีวิตเร่งรีบ ชี้นำแนวโน้มสดใสรีบออเดอร์ล่วงหน้าแล้ว 26,000 ตัน

นายธีระ วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผย ถึงการจัดงานประชาสัมพันธุ์เพื่อเผยแพร่อาหารพร้อมบริโภค Thai Tasty Ready to Eat Food ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ร่วมกับสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศประจำกรุงโตเกียว จัดขึ้น ณ โรงแรมอิมพีเรียล กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์นวัตกรรมอาหารพร้อมบริโภค รวมทั้งเพื่อกระตุ้นให้ผู้ประกอบการนำเข้าและผู้จำหน่ายสินค้าในประเทศญี่ปุ่นรับทราบถึงศักยภาพการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมบริโภคของไทย ขณะเดียวกันยังเป็นการประชาสัมพันธ์เครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารสัญลักษณ์ Q เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในมาตรการความปลอดภัยทางอาหารของไทยให้ผู้บริโภคญี่ปุ่นทราบ พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยและผู้ประกอบการญี่ปุ่น ได้พบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน ซึ่งจะเกิดการเจรจาทางการค้าและเพิ่มโอกาสในการขยายตลาดส่งออกอาหารพร้อมบริโภคไปตลาดญี่ปุ่น

นายธีระ กล่าวต่อไปว่า การจัดงานประชาสัมพันธุ์เพื่อเผยแพร่อาหารพร้อมบริโภคในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการของญี่ปุ่น โดยได้มีการลงนามในข้อตกลงซื้อขายสินค้าอาหารสำเร็จรูปไทยจากญี่ปุ่น 3 คู่ ระหว่างบริษัทจีเอฟพีทีของไทยกับบริษัทนิชิเรของญี่ปุ่น บริษัทซีพีเอฟของไทยกับบริษัทอาซาฮีบรอยเลอร์ (ASAHI Broiler) ของญี่ปุ่น และบริษัทเบทาโกรของไทยกับบริษัทบอสตัน เทรดิง (BOSTON Trading INC) ด้วย ซึ่งจะจัดส่งสินค้าอาหารไทยมาญี่ปุ่นปีละรวม 26,000 ตันต่อปี โดยบริษัทจีเอฟพีทีจะจัดส่งผลิตภัณฑ์อาหารไก่แปรรูปประเภทต่างๆ เป็นจำนวนประมาณ 10,000 ตันต่อปีให้ญี่ปุ่น บริษัทซีพีเอฟจะจัดส่งอาหารพร้อมบริโภคประเภทต่างๆ ซึ่งมีเมนูหลากหลายรวมทั้งมีไก่และกุ้งเป็นส่วนประกอบด้วย เป็นจำนวนประมาณ 10,000 ตันต่อปีให้ญี่ปุ่น และบริษัทเบทาโกร จะจัดส่งอาหารแช่แข็งอาหารสำเร็จรูป และอาหารปรุงสุกที่ทำจากผลิตภัณฑ์ไก่และสุกร นับได้ว่าเป็นสัญญาณอันดีว่า แม้ในภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ ญี่ปุ่นก็ยังคงมีความเชื่อมั่น ในคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารของไทย รวมทั้งมาตรการในการควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยด้านอาหารของประเทศไทย

“กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ให้ความสำคัญในการส่งเสริมและควบคุมความปลอดภัยด้านอาหารตลอดห่วงโซ่อาหาร หรือตั้งแต่ไร่จนถึงโต๊ะอาหาร (from farm to table) เพื่อผู้บริโภคชาวไทยและตลาดโลก ซึ่งผู้เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมอาหารของไทยไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการ ผู้ส่งออก หรือแม้กระทั่งเกษตรกรไทย ล้วนมีบทบาทในการสร้างมาตรฐานและความปลอดภัยด้านอาหารของไทยให้เกิดขึ้น และสร้างการยอมรับในระดับสากล ดังนั้นเกษตรกรและผู้ประกอบการต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของผู้นำเข้าอย่างเคร่งครัด ทั้งยังมีการคิดค้นและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์สินค้าให้มีความหลากหลาย และตรงตามความต้องการของกลุ่ม

ลูกค้า พร้อมพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้สวยงามเป็นที่ดึงดูดใจลูกค้าอยู่ตลอดเวลา ซึ่งนอกจากจะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าแล้ว ยังทำให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลกด้วย” นายธีระ กล่าว